
 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

คร้ังท่ี 1/2566 วันอังคารที ่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-14.30 น. 
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทย์เอกชัย   คำลือ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
2. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  
3. แพทย์หญิงลดาวรรณ  หาญไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ 
4. นายแพทย์สมภพ   เมืองช่ืน  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

                                                รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
5. ทันตแพทย์ชาญ   เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) 
6. นางปรียานุช  เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)  

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสรมิพัฒนา) 
7. นายประพันธ ์  เดชะบุญ  สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ) 

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) 
๙. นายภานุพันธ์  ไพฑูรย์  สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) 

รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริหารงานท่ัวไป)  
๑๐. นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ ์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นายแดนชัย  ชอบจิตร             แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
๑๒. นางสาวอรัญญา เชื้อเมือง  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม 
๑๓. นายแพทย์สัมฤทธิ์   ตันติวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
๑๔. นายแพทย์สุชาญ   ปริญญา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน 
๑๕. นายแพทย์สุกิจ   ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง 
๑๖. นายแพทย์สุรวัฒน์  กุลศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต ้
๑๗. นายแพทย์สุรพจน์   มูลยะเทพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง 
๑๘. แพทย์หญิงอรนุช  แก้วเทพ  รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว 
๑๙. นายไชยยนต์    วงศ์ใหญ่  สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ 
๒๐. นายสุภักดิ์   วงศ์ประสิทธ์ิ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต ้
๒๑. นายสมชาย    นามอยู ่  สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา 
๒๒. นายวรศิลป์      ผัดมาลา  สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ 
๒๓. นายณรงค ์  เมืองมูล  รก.สาธารณสุขอำเภอปง 
๒๔. นายจีระศักดิ์   แก้วคำปา  สาธารณสุขอำเภอภูซาง  
๒๕. นายภูวนารถ    ลิ้มประเสริฐ รก.สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว 
๒๖. นายปราสาท    กันชัย   รก.สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน 
๒๗. นายศุภัชคกร  มูลศร ี  รก.สาธารณสุขอำเภอจุน 
๒๘. นายสยาม  ปรีชา  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
๒๙. ว่าท่ี ร.ต.จิตเกษม ประสิทธ์ิอยู่ศลี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา 
๓๐. ว่าท่ี ร.ต.สรุชาต ิ ดีพรมกลุ          หัวหนา้ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย 
๓๑. นายประสิทธ์ิ  วงศ์สุภา  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๒. นางนงคราญ  สกุณาพงษ ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
๓๓. นางนวพรรษ    ปุญญมัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๓๔. นางสุภาภรณ์  ใจบุญลือ   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓๕. นายสุรินทร์  ใจมั่น  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๖. นางพีราวรรณ  เก่งสงวนสิทธิ ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคไมต่ิดต่อ 
๓๗. นางฉัตรศิริ   พิสิษฐ์กุล  หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ 
๓๘. นางรัชนี    ขัตตะละ  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๙. นายจเร  บัวสัมฤทธิ ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
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๔๐. นางอรทัย  มาลัยรุ่งสกุล หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๔๑. นายกฤชคุณ  คำมาปัน  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๔๒. นางมนัสชกรณ์  พิชัยจุมพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๔๓. นางวรรณวิมล     แพ่งประสิทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๔๔. นายถวิล  วงศ์กันทิยะ แทน ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
๔๕. นายสงกรานต์  หอมนาน  ผอ.รพ.สต.ตำบลเจดีย์คำ 

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ  
1.   นายแพทย์ประพัฒน์  ธรรมศร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงคำ 
2. พ.ท.เลอปรัชญ์  มังกรกนก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธีระศักดิ์  วงศ์ใหญ่   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รพ.เชียงคำ 
2. นายสุพจน์  นาแพร่  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.ภูกามยาว 
3. นายแพทย์ทศพร ยอดเมือง  นายแพทย์เช่ียวชาญ  รพ.พะเยา 
4. นายสุทิตย์   เสมอเชื้อ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางนุชนาฏ  เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางพรรณเพ็ญ  ใจการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางทรายแก้ว  นักไร ่  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายวุฒิพงษ์   ยอดคำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นายธนันท์รัฐ   จันทร์ถนอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
10. นายอนันต์    สระสม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายธวัชชัย  มูลชมภ ู  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางจิราภรณ์   ณ ลำปาง  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
13. นายณรงค์ศักดิ ์ ลีฬหะวิโรจน ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
14. นางสาวศรินดา เสมอใจ  นักทรัพยากรบุคคล 
15. นายกฤชพงษ์  คงเมือง  นักจัดการงานท่ัวไป     รพ.เชียงคำ 
16. นายกิรภัทร  คุ้มเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.เชียงราย 
17. นายจักราวุฒ ิ  สิริศริสวสัดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายแพทย์เอกชัย  คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม               
นำไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
ก่อนวาระการประชุม : มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน และองค์กรแห่งความสุข ระดับจังหวัด 2 หน่วยงาน 
คือ 1) โรงพยาบาลเชียงคำ 2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายแพทย์เอกชัย  คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

1. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดพะเยา : ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566  
1.1 นโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกลู มุ่งเนน้ “ประชาชนแข็งแรง 

เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง”   
1.2 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ มุ่งเน้นการพัฒนา “สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพ

ประเทศไทย” โดยให้หลักปฏิบัติในการทำงาน ททท ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำและพัฒนา  งานที่เร่งด่วนให้ทำทันที่ งานทั่วไปให้               
ทำต่อเนื่อง งานที่เป็น CQI ทำและพัฒนาต่อยอด ขอท่านผู้บริหารได้ศึกษางานที่เป็นนโยบาย 6 ด้านเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นหลักในการ
ทำงานและวางแผนในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ขอท่านผู้บริหารได้ศึกษาไฟล์เอกสารใน Google Dive ที่แนบเอกสารประกอบการ
ประชุม 
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1.3 นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ตามนโยบายการปฏิรูปส่วนกลางกำหนด 5 Big 
Rock และเขตสุขภาพที่ 1 ขับเคลื่อนเพิ่ม 2 Big Rock รวมเป็น 7 Big Rock ที่สำคัญและเป็นปัญหาของเขตสุขภาพ ตามสไลด์
วิเคราะห์ความสอดคล้องตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 1 เพื่อให้ท่านผู้บริหารได้
นำไปวางแผนขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี ต่อไป     
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

2. การประชุมผูบ้ริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งท่ี 10 / 2565 วันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ อาคาร ส.ว โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยท่านประธานในที่ประชุม
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคงานกฐินพระราชทานการจัดซื้อท่ีดิน รพ.ศรีสังวาลย์ ประเด็นในที่ประชุม ดังนี้  

1) ผู้แทน สสจ. ในคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพท่ี 1 ผลการคัดเลือก คือ นพ.เอกชัย คำลือ นพ.สสจ.พะเยา 
2) แนวทางการดำเนินงานภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ไปยัง อบจ.  
3) สถานการณ์การเงินการคลัง   
4) แนวทางการดำเนินการเงินพัฒนาเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566 (ระดับเขตและจังหวัด)และเงิน CF ปี 2566 (เงินพัฒนา

ระบบบริการรายจังหวัด)   
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 14 -15 

พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดเชียงราย  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3. เร่ืองแจ้งจากการประชุมกรรมการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 วันพฤหัสบดี                             
ที ่27 ตุลาคม 2565 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร มีประเด็นแจ้งให้หน่วยงานทราบประเด็นสำคัญ 
แจ้งเพื่อทราบในท่ีประชุม ดังนี้  

1) ท่านผู้ว่าฯ ฝากขอบคุณการจัดการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันท่ี 17-18 ตุลาคม 2565 และกำชับงานของสำนักพระราชวัง                     
องคมนตรีต่าง ๆ รวมถึงการรับเสด็จ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน 
ประจำปี 2565 ณ วัดหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

2) การใช้งานระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอรม์ Traffy Fondue : เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับเรื่องร้องเรียนระหว่าง
ประชาชน ส่งตรงถึงผู้ว่าฯ รับเรื่องและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนได้เร็ว โดยให้ส่วนราชการเข้าไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป   

3) การปรับปรุงเวบไซต์ของ สสจ.พะเยา ให้ทันสมัย : การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร Office social media ให้ทันสมัย
รูปแบบไม่เป็นทางการมาก ประชาชนเข้าถึงง่าย สอดรับกับความนิยมการใช้ Social media ของประชาชนในแต่ละวัย   

4) แนวทางการป้องกันยาเสพติด : ขอให้มีศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติด ใน รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อคัดกรองข้อมูล ผู้ใช้/ผู้เสพ 
และผู้ติดยาเสพติด ในการใช้ข้อมูลเพื่อจัดการด้านการบำบัดรักษากรณีส่งต่อให้หน่วยงาน อปท. รับผิดชอบ หากเป็นผู้เสพยา ผู้ติดยา
เสพติด กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบในการบำบัด การมีศูนย์คัดกรองใน รพ.สต. ทุกแห่งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
จัดการปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี    
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระผู้บริหาร  
นายแพทย์สมภพ  เมืองชื่น รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2.1 การปิดศูนย์ EOC COVID-19  

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ทั่วโลกและประเทศไทยได้ผ่อนคลายลง รวมถึงสถานการณ์             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาดีขึ้น ขออนุญาตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศปิดศูนย์ EOC  COVID-19 
จังหวัดพะเยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ 57 การนำมาตรการ 2U 3พ  
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เตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะหลังการระบาดโควิด 19 มีเกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดโรคโควิด -19 กรณีเกิดการ
ระบาดระดับจังหวัด การเฝ้าระวังโดยการรายงานผู้ป่วยโรคโควิด 19 ผ่าน API กรมควบคุมโรคการพิจารณาสถานการณ์ผู้ป่วยเข้า
รักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสถานการณ์เตียง COVID 19 สถานการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 พบในผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉเพาะช่วงอายุ 0–14 ปี ข้อมูลสรุปความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของประชาชนรายอำเภอ จึงขอเร่งรัดการ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน–4 ปี ให้ สสอ. เป็นตัวกลางประสานรายงานผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนในท่ีประชุม กวป.  
ประธาน     : ขอท่านผู้บริหารทุกท่าน ได้ติดตาม กำกับการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน–4 ปี เพื่อลดความรุนแรง
ของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของกลุ่มเด็ก   
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

2.2 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพพ้ืนที่ (กสพ.)  
การประชุม กสพ. ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 มี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นท่ีปรึกษา 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นรองประธาน กรรมการเป็น
ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และผู้แทนภาคประชาชน โดยสรุปสาระสำคัญ ประกอบด้วย   

1. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนสุขภาพระดับพ้ืนท่ีของ อบจ. ประกอบด้วย 3 คณะอนุกรรมการ คือ คณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารจัดการสาธารณสุข คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ  

2. การรบัโอนย้ายบคุลากร อบจ.ได้รับโอนย้าย รพ.สต.จำนวน 54 แห่ง  
3. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนกรณีของ รพ.สต.เวียง อำเภอเชียงคำ มติที่ประชุมให้ยังคงอยู่กับ

กระทรวงสาธารณสุข  
4. การส่งมอบภารกิจ รพ.สต./สอน.ท่ีถ่ายโอนให้กับ อบจ.พะเยาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2565  
5. การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ รพ.สต./สอน. ให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก่อน จนกว่า

จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาและผ่านมติของคณะกรรมการชุดนี้ 
6. พิจารณาเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการบริการระดับปฐมภูมิและสาธารณสุขมูลฐาน ระหว่าง 

อบจ.พะเยา กับ สสจ.พะเยา โดยให้เพิ่มประเด็นการนิเทศงานโดยให้ดำเนินการนิเทศงานร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และมีการ 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว  

7. การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีคณะทำงานระหว่างตัวแทน รพ.สต.ถ่ายโอนและ สสจ. ได้จัดทำ       
แนวทางการการจัดสรรเงินฯ เพื่อเสนอต่อ กสพ. เพื่อขอความเห็นชอบ มติที่ประชุมเห็นชอบ เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ป่วยนอก
และส่งเสริมป้องกันโรค แก่ สอน./รพ.สต.ถ่ายโอนต่อแห่งต่อปี จัดสรรตามบริบทของแต่ละ CUP ไม่น้อยกว่าเดิม CUP สนับสนุนยา 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา เพื่อจัดบริการโดยให้ขอสนับสนุนจาก รพ. และ สอน. / รพ.สต. รับผิดชอบจัดซื้อวัสดุทั่วไป และ ค่าการจัดการขยะ  

 8. เนื่องจากปี 2566 เป็นปีแรกเริ่ม เห็นควรพิจารณารายปี เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยจัดสรรตามบริบทของ
พื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน  

9. การจัดสรรงบประมาณตามผลงานบริการ PP Fee Schedule ให้ทบทวนรายละเอียดการให้บริการว่า รพ.สต. สามารถ
ดำเนินการในรายการใดได้บ้าง มอบหมายให้ รพ.พะเยาและงานประกัน ได้ไปจัดทำแนวทางร่วมกับตัวแทน รพ.สต.ถ่ายโอน 
ประธาน      : ขอท่านสาธารณสุขอำเภอทุกท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกท่าน ช่วยดูแล รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไป อบจ. ไปแล้ว           
เหมือนว่ายังไม่ถ่ายโอนไป อบจ. ทั้งนี้ รพ.สต. ก็ยังคงให้บริการสุขภาพประชาชนในพื้นที่เหมือนเดิมเพื่อลดปัญหาผลกระทบจากการ
จัดบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ : สอบถามแนวทางการดำเนินการในกรณี รพ.สต. ถ่ายโอนไป อบจ. ขอสนับสนุน ยา และเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา ทาง รพ.สต. จะต้องดำเนินการอย่างไร ต้องทำหนังสือขอสนับสนุนแจ้งไปทางหน่วยงาน อบจ. เพื่อทราบหรือไม่    
รองฯ ปลัด อบจ.พะเยา  : เนื่องด้วยการถ่ายโอน รพ.สต. มีจำนวนมากในการซักซ้อมการดำเนินการต่าง ๆ เอกสารยังไม่เป็นปัจจุบัน              
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่ นายก อบจ.พะเยา จึงมอบอำนาจให้ สอน ./ รพ.สต. จัดบริการสุขภาพแบบไร้
รอยต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ การจัดซื้อจัดจ้างมอบอำนาจให้ ผอ.สอน.  ผอ.รพ.สต. เป็นผู้ตัดสินใจ ดำเนินการในวงเงินไม่เกิน 
50,000 บาท มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลมอบให ้ผอ.สอน.  ผอ.รพ.สต. เป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงในด้านการบริหารยา เวชภัณฑ์
มิใช่ยาที่ขอรับการสนับสนุนจาก CUP ก็มอบอำนาจให้ ผอ.สอน.  ผอ.รพ.สต. ดำเนินการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วขึ้นในการ
จัดบริการรักษาพยาบาล  

/ผู้อำนวยการ... 
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ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา : เสนอเพิ่มเติมเห็นควร ให้ ผอ.สอน. / ผอ.รพ.สต. ทำหนังสือขอสนับสนุนยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา                 
แจ้งผ่าน นายก อบจ. เพื่อให้รับทราบไปพร้อมกับทางโรงพยาบาล และเป็นหลักฐานการจ่ายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา แก่ สปสช.   
ประธาน    :  เห็นชอบให้ ผอ.สอน. / ผอ.รพ.สต. ดำเนินการทำหนังสือขอสนับสนุน เป็นรายเดือน ผ่านทาง นายก อบจ. เพื่อให้ทาง 
อบจ. รับทราบและทำหนังสือขอสนับสนุนมาทางโรงพยาบาลเพื่อจัดสรร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้กับ สอน. / รพ.สต. ตามที่เสนอขอ
ทั้งนี้ การบริหารจัดการการสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา จักมีการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมในระยะ ต่อไป  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา : ตามที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน ผอ.รพ. ทุกแห่ง หารือร่วมกับตัวแทน รพ.สต. ถ่ายโอนไป 
อบจ. ถึงแนวทางการบริหารจัดการบริการ PP Fee Schedule นั้น ยังคงใช้หลักการเดิม โดย รพ.สต. ขอ Recodes รายการ PP Fee 
Schedule เองที่เป็นบทบาทของ รพ.สต. ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ สปสช. โอนเงินเข้า รพ.สต. โดยตรง เว้นแต่รายการที่เป็นการ              
ส่งตรวจ X-ray หรือ ส่ง pap smear เป็นรายการที่ รพ. Recodes เพื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเข้าสู่ รพ.เป็นต้นทุนการบริการต่อครั้ง 
โดยปรึกษากับศูนย์จัดเก็บของโรงพยาบาล และร่วมกับผู้แทน รพ.สต. ถ่ายโอน จัดทำรายการ Fee Schedule และ Fixed cost ของ
แต่ละอำเภอ ให้เหมือนกันท้ังจังหวัด เพื่อพิจารณาก่อนการทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย     
ผู้แทน รพ.สต.ถ่ายโอน : รายการ Fee Schedule บางรายการทาง รพ.สต. สามารถดำเนินการได้เองและเป็นบริการที่ทำอย่าง
ต่อเนื่อง แต่มีบางรายการที่ รพ.สต. ทำร่วมกับ CUP ซึ่งในแต่ละ CUP อาจต้องมีการพูดคุยทำความตกลงกัน ในรายการที่ต้องทำ
ร่วมกันจะมีการจัดสรรเงินกันอย่างไร ในบางชุดบริการมีโปรแกรมเฉพาะ เมื่อ รพ.สต.เปลี่ยนไปสังกัด อบจ. จึงเป็นเรื่องสำคัญ           
ที่มีเม็ดเงินมาช่วยเติมให้กับ รพ.สต. ในเรื่องนี้ อบจ. ให้จัดตั้งศูนย์ประสานระดับอำเภอมีคณะทำงานเพื่อศึกษาการดำเนินการโดย
จัดทำข้อตกลงเสนอผู้บริหารพิจารณา 12 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่เคยทำอยู่เดิม แต่ขั้นตอนการ Claim นั้นทาง รพ.สต. ต้องไป
ดำเนินการ ส่วนการสนับสนุนยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.สต. ให้เหตุผลตามหลักการบริหารเครือข่าย CUP ได้ทำ MOU กับ สปสช. 
ซึ่งเป็นการจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวแล้ว ดังนั้น ในปีแรกอยากให้ CUP สนับสนุนรวมถึงการเบิกจ่ายแบบเดิมไปก่อน เพื่อไม่ให้
กระทบกับการบริการประชาชน  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

นางปรียานุช เชิดชูเหล่า รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
2.3 นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  

การประชุมคณะกรรมการ นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 สาระสำคัญประกอบด้วย 
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ การรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 13 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                       
การกำหนดให้มีวันเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 

1) พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การบันทึกคะแนนความประพฤติใน                     
การขับรถ พ.ศ.255 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 9 มกราคม 2566  

2) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 และแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2565-2570 รายละเอียดตามเอกสาร 

3) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 รายละเอียดตามเอกสาร 
4) ข้อสั่งการ ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ : ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง  ให้เป็นไปตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน             
พ.ศ. 2565 – 2570  

5) จังหวัดพะเยามีข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ดังนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปแปลงนโยบายแนวทาง ให้เป็นข้อ
ปฏิบัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงของอำเภอ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน และแจ้งเพื่อให้อำเภอจะได้นำไปประชุมในระดับ
อำเภอ และมอบหมายภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม กวป.คร้ังท่ี 12/2565  
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือน  กันยายน 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา  

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 

/วาระที่ 3 ... 
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วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
นางนวพรรษ ปุญญมัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  
 รายงานการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565) รายงานผลตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ ในไตรมาสที่ 1 ในงบรายจ่ายประจำมีเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 35 ร้อยละใช้จ่ายร้อยละ 35.33 รายจ่ายลงทุน
เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 19 การใช้จ่ายร้อยละ 28.96 และรายจ่ายภาพรวมเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 32 การใช้จ่ายร้อยละ 
34.08 โดยขอรายงานผลในส่วนของงบประมาณส่วนงบลงทุนก่อน เนื่องจากงบดำเนินงานกำลังได้รับการจัดสรร  
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรงบ ครุภัณฑ์ 20 รายการ 
สิ่งก่อสร้าง 2 รายการรวม 22 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดรวม 49,911,500 บาท ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการ
ครุภัณฑ์ลงนามในสัญญาได้แล้ว 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.52 สำหรับรายการสิ่งก่อสร้าง 2 รายการอยู่ในระหว่างการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2565  

วาระที่ ๔ เร่ืองเพ่ือทราบ  
4.1 เร่ืองจาก ผอ.โรงพยาบาลเชียงคำ 
            ด้วยโรงพยาบาลเชียงคำได้รับการประสานจากหน่วยงานตำรวจขอข้อมูลผู้ป่วยสุขภาพจิตเพื่อการเฝ้าระวัง ขอทราบแนว
ทางการดำเนินการในภาพของจังหวัด ควรให้ข้อมูลหรือไม่และมีแนวทางการมาตรการอย่างไร และถ้าเป็นการให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ใน
การเฝ้าระวังการก่อเหตุรุนแรง จะมีการกำชับในท้ายหนังสือให้หน่วยงานระมัดระวังการรั่วไหลของข้อมูลห้ามนำไปเผยแพร่หรือใช้
ในทางผิดกฎหมาย   
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ :  สืบเนื่องจากการเข้าค่ายบำบัดยาเสพติด และเหตุการณ์ที่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังปัญหาผู้เสพยา ผู้มีอาการทางจิตรุนแรงก่อเหตุร้าย ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.พะเยา จึงขอให้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจสอบรายช่ือผู้เสพจำนวน 87 คน เป็นข้อมูลมาจากชุมชนกับข้อมูลการรักษาในโรงพยาบาล 
มีความตรงกันหรือไม่ จึงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งเพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งกลุ่มงานจิตเวชแต่ละ
โรงพยาบาลไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากจะเป็นการทำผิดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้าง
มาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล จึงยังไม่ได้ข้อมูล ดังกล่าว 
ประธาน : เมื่อมีหน่วยงานที่เป็น third-party ขอข้อมูล ในทาง พรบ. ข้อมูลข่าวสาร สามารถให้ข้อมูลได้หรือไม ่มอบกลุ่มงานกฎหมาย 
ศึกษาการดำเนินการอย่างไรให้หน่วยงานสามารถให้ข้อมูลได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ขอให้ดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งการประเมินการก่อความ
รุนแรง เราไม่สามารถประเมินได้  

4.2 เร่ืองแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ศูนย์เทศบาลเมืองพะเยา 
ปลัด อบจ.พะเยา : ประชาสัมพันธ์รับโอนบุคลากรมาสังกัด อบจ.พะเยา เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีประกาศรับโอน นักวิชาการสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง 
เพื่อโอนย้ายมาทำงานที่ อบจ. รับโอนถึงวันที่ 9 พฤจิกายน 2565 และรับโอนหัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  4 ฝ่าย  
ภายในเดือน ธันวาคม 2565 ระดับหัวหน้าฝ่ายอยู่ในระดับ ผอ.ต้น เทียบระดับ 7 ผอ.ส่วน ระดับ 8  
ผอ.ศูนย์เทศบาลเมืองพะเยา : ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 ตำแหน่ง สามารถยื่นคำร้องขอโอนย้าย              
ได้ที่ กองการเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองพะเยา ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป สามารถเลื่อนระดับได้สูงสุดระดับอาวุโส หรือทำเลื่อนระดับวิชาการ
ได้ถึงระดับ 9 และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 8 พ.ย.65 เริ่ม 18.00 – 24.00 น.   
4.3 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ท่ี 1.3  
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงท่ี 1.3 จังหวัดเชียงราย : ว่าท่ี ร.ต.สุรชาต ิ ดีพรมกลุ แนะนำตัวในท่ีประชุมในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งใหม่  

4.4 สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง CFO 
นายสุรินทร์  ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกนัสขุภาพ  

แจ้งสรุปรายงานสรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลังระดับจังหวัดครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี 19 ตลุาคม 
2565 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพะเยา มีประเด็น ดังนี้  

/1.เรื่องเสนอเพื่อทราบ... 
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1. เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ  
1.1. สรุปผลการโอนเงิน UC Basic payment 2565 หลักเกณฑ์ที่ใช้ปิดยอดประกันรายรับปี 2565 ได้แก่ เงิน OP & 

PP ร้อยละ 100 ตามตัวเลขรายรับปี 2565 เงิน IP ใช้ข้อมูลที่ได้รับจริงของปี 2565 จำนวน 12 เตือน และรายได้ Covid ที่หน่วย
บริการมีรายรับปี 2565 พบว่าโรงพยาบาลทุกแห่งใน จ.พะเยา มีรายรับมากกว่า ยอดประกัน จะไม่ได้รับเงินเติมแตไ่ด้รับเงินคืนหน่วย
บริการตามผลงาน  
 1.2. การปรับเกลี่ยเงิน UC-CF ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 1 สรุปผลการปรับเกลี่ยเงินบริหารจัดการระดับเขต/
จังหวัด จำนวน 250,679,163 บาท จ.พะเยา จะได้รับเงินพัฒนาระบบบริการจังหวัดละ 10 ล้านบาท ใช้ตามมติคณะกรรมการเขต
และคณะกรรมการล้านนา : โดยได้ฝากเงิน รพ.เชียงคำ และเงินหลังปรับเกลี่ย 4.6 ล้านบาท จังหวัด สามารถปรับเกลี่ยและบริหาร
จัดการในจังหวัด ( CF จ.พะเยา 4.6 ล้านบาท ) ได้กันไว้สำหรับเป็นการส่งตรวจพิเศษ เช่น Lab, CT, MRI กันไว้ที่ รพ.พะเยา และ 
รพ.เชียงคำ แห่งละ 2.3 ล้านบาท  
 3. การปรับเกลี่ยเงิน PP Non UC ปีงบประมาณ 2566 จ.พะเยา : มีงบประมาณ 13 ล้าน หลักการคือกันเงินร้อยละ 
44 ไว้ที่รพ.เชียงคำ 4 ล้านบาท รพ.แม่ใจ 1.8 ล้านบาท สำหรับดำเนินการพัฒนาเชิงรุก จ.พะเยา อีกร้อยละ 56 จัดสรรตาม Work 
load ประกันสังคม ร้อยละ 35 และตามประซากร PP Non UC สิทธิอื่นๆ ร้อยละ 65  
 4. แนวทางการดำเนินงานงบประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2566  แจ้งรายละเอียดการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  LTC และกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ซึ่ง จ.พะเยา ตั้งงบประมาณสำหรับจัดบริการและ
จัดหาอุปกรณ์ฟื้นฟูในปี 2565 จำนวน 1 ล้านบาท พบว่าเบิกจ่ายได้ประมาณ 3 แสนบาท    
 5. ผลการประชุม กสพ. คร้ังที่ 1/2566 : มีมติให้จัดเงินสำหรับ รพสต. ถ่ายโอน ให้ CUP สนับสนุนเงิน OP/PP เป็น       
“เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค” แก่ สอน. / รพ.สต. ถ่ายโอน ต่อแห่งต่อปี (จัดสรรตามบริบท                
ของแต่ละ CUP โดยไม่น้อยกว่าเดิม) และสนับสนุนยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา เพื่อจัดบริการโดยให้ อบจ.ขอสนับสนุนจาก รพ. และ สอน./
รพ.สต. รับผิดชอบจัดซื้อวัสดุทั่วไป และค่ากำจัดขยะติดเช้ือ สำหรับงบ PP Fee Schedule รายการที่ รพ.สต. ให้บริการ 12 รายการ 
(17 กิจกรรม) ให้ รพ.สต. ถ่ายโอน ดำเนินการบันทึกข้อมูล และขอชดเชยค่าบริการในส่วนท่ีสามารถดำเนินการได้เองและ สปสช.โอน
เงินตรง ในรายการที่สามารถให้บริการได้   
 2. เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 2.1. ผลการเบิกสมุนไพรปีงบประมาณ 2565 ให้ รพ.แม่ใจ ขอสนับสนุนเงินบำรุงจากโรงพยาบาล ตามสัดส่วนเงินตาม
แผนสนับสนุน สำหรับ ยอดสนับสนุนจาก รพ.ภูซาง จำนวน 20,712.30 บาท ให้รวมกับยอดของ รพ.เชียงคำ และขอสนับสนุน              
เงินบำรุงไปท่ี รพ.เชียงคำ เนื่องจากในแผนจัดสรร ได้ขอรวมกับ รพ.เชียงคำ 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
 2.2 สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพสต.สังกัด สสจ.พะเยา ปีงบประมาณ2566 แจ้งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพสต. ในสังกัด
สสจ.พะเยา ปีงบประมาณ 2566 รพสต.ในสังกัด สสจ.พะเยา 41 แห่ง ทุกแห่งทำแผนแบบเกินดุล เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ HI ซึ่ง
อาจมีการปรับแผนอีกครั้งภายหลังจากรับทราบเงินรายได้ COVID  
มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
 2.3. แจ้งแผนประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2566 โดยมี รพ.ทำแผนประเภท 7 ได้แก่              
รพ.เชียงม่วน รพ.ภูซาง และรพ.แม่ใจ เนื่องจากมีเงินบำรุงคงเหลือ และมีอัตราเงินสดสภาพคล่องมากกว่า 2 ดำเนินการลงทุนตาม
นโยบาย EMS  
มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
 2.4. แนวทางการจัดสรรเงินค่าชดเชย HI,CI ปี 2566 ให้หน่วยบริการ (ได้รับเงินโอนหลัง 30 ก.ย. 65) มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน HI,CI (เกณฑ์กลาง) โดย ร้อยละ 35 ไว้ที่ รพ. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา COVID เช่น ภาระ
ค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและค่าใช้จ่าย ท่ีจะไม่ได้รับการชดเชยเพิ่มเติมในปี 2566 เป็นต้นไปและประกันความเสี่ยงจากการถูกเรียกเงิน
คืนท่ีเหลืออีกร้อยละ 65 จัดสรรตามข้อมูลการโอนเงินรายหน่วยบริการ (รพ. : รพ.สต. ในสัดส่วน 50 : 50) รายละเอียดให้ทุก CUP 
ร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
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เร่ืองอื่นๆ : โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพจังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ประชุมอนุมัติให้ใช้
งบประมาณจากเงินบริหารประกันสังคมจังหวัดพะเยาจำนวน  177 ,900 บาท และ งบประกันสังคมฯ ที่ได้รับจาก รพ.นครพิงค์ 
จำนวน 12,500 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ และทุกโรงพยาบาล มีโปรแกรมช่วยในการจัดเก็บลูกหนี้เช่ือมโยงกับ
ระบบบันทึกบัญชี เน้น โปรแกรม RCM 

4.5 ผลการดำเนินงานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ปั่น ป้องกันอัมพาต คร้ังท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ” 
นางมนัสชกรณ์  พิชัยจุมพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกอบด้วย 1) รายงานผลจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการฯ 2) สรุปผลกิจกรรม
การแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลรอลี่ผ่านแอปพลิเคชัน พะเยา ลำดับท่ี 28 สะสมแคลอรี ทั้งหมด 1,341,801 Kcal 3) กิจกรรม
มอบโล่เชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 และสรุปรายรับ รายจ่ายการดำเนิน
โครงการฯ และขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ท่ีทำให้การจัดกิจกรรมโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและสมพระเกียรติ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
4.6 ข้อสั่งการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นางพีราวรรณ  เก่งสงวนสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 แจ้งในที่ประชุมทราบข้อสั่งการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ           
ผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข มีประเด็นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประกอบด้วย  
 1. ตัวช้ีวัดแผนบูรณาการยาเสพติด ปี 2566 ด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด 
 2. วิสัยทัศน์การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระดับชาติ 4 ยุทธศาสตร์  

3. ระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการคัดกรอง โดยศูนย์คัดกรองเพื่อแยกผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติด เข้าสู่การบำบัด
ในสถานพยาบาลตามระดับ ในกลุ่มผู้ใช้ยาเข้าสู่การบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และนำข้อมูลการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บสต. 
เข้าสู่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (กระทรวงมหาดไทย) จังหวัดพะเยา ข้อมูลจากการบันทึก บสต. มีผู้ป่วยยาเสพติดจำนวน 762 ราย 
ผู้ใช้ 762 ราย (ร้อยละ 2.76) ผู้เสพ 448 ราย (ร้อยละ 58.79) ผู้ติด 293 ราย (ร้อยละ 38.45)    

4. แผนพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2566 เร่งรัดให้ขยายหน่วยบริการและเน้นการ
ดำเนินงานให้มี ศูนย์คัดกรองทุก รพ.สต.ทุกแห่ง ท้ังในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานด้านยาเสพติด Quick Win รายไตรมาส การสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองยาเสพติด(แอมเฟตามีน) 6,700 ชุด 

5. การขับเคลื่อน CBTX ให้มีการสนับสนุน ร่วมการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบำบัดรักษา ฟื้นฟู และ
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (COMMUNITY BASED TREATMENT AND REHABILITATION : CBTX)                     
ให้ครอบคลุมทุกตำบล ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล  

6. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม รับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ขึ้นทะเบียนให้ 
ขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนในระดับจังหวัด 1 แห่ง ระดับอำเภอ ทุกอำเภออยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน ได้รับการพิจารณาโดยคณะทำงาน
อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดพะเยา  

7. การจัดให้มีสถานบริการที่ให้การบำบัดในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย การจัดให้มีบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด
จังหวัดพะเยา 1แห่ง : โรงพยาบาลพะเยา และการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด หรือ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลบำบัด
ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด  

8. ด้านการให้ความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สนับสนุนการดำเนินงานของ
สถานฟื้นฟูภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ในการฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบระยะยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในฐานะ ADMIN 
ระดับจังหวัด) ลงทะเบียน บุคลากรผู้ใช้งาน ระบบข้อมูล การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.)ท้ังในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข พร้อมท้ังกำกับเร่งรัดการบันทึกข้อมูลคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟูฯ ติดตาม ให้เป็นปัจจุบัน 
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ประธาน : เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนนิยามผู้เสพ เป็นผู้ป่วย ในนิยามใหม่ทางกลุ่มงานจะต้องเป็นเจ้าภาพในการทำตวัแบบการคัดกรองใหม่
เพราะว่าตัวคัดกรองเดิมกับภาพรวมประเทศไม่ไปด้วยกัน เพื่อความชัดแจนคัดกรองได้ตรงกัน และขอให้มีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองใน 
รพ.สต.ทุกแห่ง ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ รพ.สต. ในพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งยังไม่มี
การขึ้นทะเบียน มอบสาธารณสุขอำเภอประสานกับทางปกครองอำเภอเมืองพะเยา และพื้นท่ีในการดำเนินการลงทะเบียน 

4.4 สรุป SAT เดือน ตุลาคม 2565  
นายสุทิตย์  เสมอเชื้อ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
 1. สรุปสถานการณ์ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จ.พะเยา ข้อมลูตั้งแต่ 1 ม.ค.65 – 29 ต.ค.65  

สถานการณ์โควิด 19 ยังมีการติดตามสถานการณข์องโรคจาก Google Sheets ของโรงพยาบาลทุกแห่งรายงานและติดตาม
จากการรายงานผู้ป่วยโรคโควิด 19 ผ่าน API กรมควบคุมโรค ภาพรวมมีผู้ป่วยลดลงและไม่มีการเสียชีวิต     

2. สถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังฯ จ.พะเยา 
2.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ปี 2565  สัปดาห์ที่ 44 (1 ม.ค.- 5 พ.ย.65) อัตราป่วยสะสม ลำดับที่ 58 

ของประเทศ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานผู้ป่วย สถานการณ์โรคอยู่ระยะภายหลังการระบาด 
2.2 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา ปี 2565  สัปดาห์ที่ 44 (1 ม.ค.-5 พ.ย.65) อัตราป่วยสะสม ลำดับที่ 2 

ของประเทศ สัปดาห์นี้ มีรายงานผู้ป่วย 8 รายใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ปง , อ.เชียงคำ , อ.ดอกคำใต้  และ อ.ภูกามยาว ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 
อยู่ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี และ 10-14 ป ีจำนวนผู้ป่วยสัปดาห์นี้ น้อยกว่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มลดลง 

2.3 สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดพะเยา ปี 2565  สัปดาห์ที่ 44 (1 ม.ค.-5 พ.ย.65) อัตราป่วยสะสม เป็นลำดับ               
ที่ 27 ของประเทศ สัปดาห์นี้ มีรายงานผู้ป่วย 8 ราย ใน  5  อำเภอ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอยู่ในกลุ่มอ ายุ 0-4 ปี จำนวนผู้ป่วย
สัปดาห์นี้น้อยกว่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มลดลง 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

 -ไม่มี- 

วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจง้เบื้องต้นการเตรียมพื้นท่ี ก่อสรา้งอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยก่อสร้าง
ในพื้นที่เดิม หากไดร้ับงบประมาณก่อสร้างในปี งบประมาณ 2567 และต้องหาพื้นที่การทำงานช่ัวคราวในระยะการก่อสร้างประมาณ 
2 ปี ทำให้การประชุม กวป. จำเปน็ต้องขอใช้สถานท่ีประชุม/สถานที่ทำงานของหน่วยงาน จึงขอนำเรียนเบื้องต้น 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
   

ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

    ทรายแก้ว  นักไร่                                            นงคราญ  สกุณาพงศ์ 
(นางทรายแก้ว  นักไร่)                                       (นางนงคราญ  สกุณสพงศ์) 

     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                                                          

 


